

Số: 226/BC-UBND

Mỹ Tú, ngày 14 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp lần thứ 6, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khóa XII diễn ra ngày 20/12/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện nhận được nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri, của Tổ đại biểu HĐND huyện tổng hợp gửi đến. Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tại kỳ họp lần thứ 8 nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, đại biểu tại kỳ họp lần thứ 6 vừa qua, cụ thể như sau:

I. NHỮNG KIẾN NGHỊ CƠ BẢN ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

1. Trên lĩnh vực kinh tế

- *Cử tri thị trấn và xã Thuận Hưng, xã Mỹ Tú:* Kiến nghị Ngành nông nghiệp làm cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ nông dân làm nông nghiệp do thiên tai bị mất mùa nhiều vụ liên tiếp.

+ *Về làm cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp:* UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện hỗ trợ các xã, thị trấn kêu gọi doanh nghiệp có uy tín ký kết bao tiêu sản phẩm cho hộ dân; đồng thời tìm các công ty, doanh nghiệp để giới thiệu đến các xã thực hiện ký kết hợp đồng liên kết sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay tình hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm thực hiện vẫn còn ít.

Hướng tới, UBND huyện sẽ tăng cường hơn nữa trong việc chỉ đạo ngành nông nghiệp tiếp tục tìm kiếm các công ty doanh nghiệp để giới thiệu đến các xã, thị trấn thực hiện liên kết sản xuất; bên cạnh chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chủ động tìm kiếm các công ty, doanh nghiệp để hỗ trợ người dân trên địa bàn về thực hiện liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản.

+ *Về chính sách hỗ trợ nông dân làm nông nghiệp do thiên tai bị mất mùa:* Năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 về việc quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trong vụ lúa Hè Thu 2022, trên địa bàn huyện Mỹ Tú có 292 hộ bị thiệt hại trong đợt mưa lớn tháng 7/2022. Diện tích lúa bị thiệt hại 441,4 ha (Trong đó, thiệt hại giảm năng suất từ 30-70% là 195,59 ha; thiệt hại giảm năng suất hơn

70% là 245,81 ha), UBND huyện đã đề nghị đến UBND tỉnh và được UBND tỉnh quyết định hỗ trợ với kinh phí là 687.210.000 đồng. Tuy nhiên còn khoảng 8.000 ha bị đổ ngã có giảm năng suất, huyện đã ghi nhận và báo cáo Sở Nông nghiệp tỉnh đề xuất UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ, tuy nhiên đến nay chưa có ý kiến của UBND tỉnh.

- **Cử tri xã Mỹ Phước:** Kiến nghị cần sớm xây dựng trạm bơm áp phước ninh và áp Phước Thới A.

Qua lập dự án đầu tư 02 danh mục này được trong đầu tư xây dựng công trình xây dựng hệ thống hạ tầng chống ngập úng vùng trũng và phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn huyện theo Quyết định số 3048/QĐ-UBND, ngày 03/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2022-2025. Hiện nay 02 danh mục này được Ban Quản lý dự án 2 của tỉnh đang triển khai thi công, dự kiến cuối năm 2023 đưa vào sử dụng.

- **Cử tri các xã Mỹ Phước, Hưng Phú, Mỹ Hương, Thuận Hưng:** Kiến nghị Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện và Trung tâm Nước sạch tỉnh thường xuyên kiểm tra chất lượng, mùi vị nguồn nước tại các trạm trong huyện (lúc hôi, chua, bị ngứa).

Vấn đề này, UBND huyện đã có chỉ đạo Phòng nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện có phối hợp với Trung tâm Nước sạch tỉnh thường xuyên kiểm tra, thẩm định chất lượng mẫu nước định kỳ tại các trạm cấp nước trên địa bàn huyện. Qua đó, Trung tâm Nước sạch tỉnh cũng đã thực hiện nội dung kiểm tra định kỳ mỗi tháng/lần, tiến hành lấy mẫu tại các Trạm cấp nước và phân tích chất lượng nước theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 02:2009/BYT. Khi phát hiện chỉ tiêu nào chưa đảm bảo quy chuẩn, Trung tâm tìm hiểu nguyên nhân và có giải pháp khắc phục kịp thời.

- **Cử tri xã Long Hưng:** Kiến nghị kéo điện tuyến kênh Tân Phước phía đông.

Qua báo cáo của Điện lực Mỹ Tú, các hộ dân phía đông kênh Tân Phước hiện đang sử dụng điện từ lưới điện quốc gia (bên trái tuyến). Ngành điện lực cũng đã kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn; đồng thời khảo sát, lập phương án đầu tư xây dựng lưới điện tại các vị trí vượt kênh (vị trí nhiều hộ dân) để khắc phục các dây nhánh vượt sông, dự kiến thi công trong năm 2023 (đã ghi vốn đầu tư xây dựng năm 2023).

2. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội

- **Cử tri Thị trấn:** Kiến nghị ngành y tế quan tâm xem xét lại vấn đề khám chữa bệnh giữa bệnh viện công lập và cơ sở khám tư nhân ở phần danh mục thuốc ở bệnh viện công thuốc ít hơn ở bệnh viện (cơ sở) tư nhân, khi khám ở bệnh viện công phải mua thêm thuốc ở bên ngoài, nên người dân không được mặn mà với bệnh viện công, thường đi khám ở bệnh viện tư nhiều hơn, như vậy về lâu về dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của bệnh viện công.

Qua báo cáo của Trung tâm Y tế huyện, theo Thông tư 30/2018/TT-BYT về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó tại Khoản 1 điều 2 có quy định về cấu trúc danh mục và phân hạng sử dụng. Tuy nhiên có một số loại thuốc không thuộc phạm vi thanh toán của Bảo hiểm Y tế đối với bệnh viện hạng III, hạng IV (Phòng khám đa khoa) và các Trạm Y tế xã. Trong công tác khám chữa bệnh, Bác sĩ kê đơn thuốc theo hướng dẫn của phác đồ điều trị, nhưng có một số loại thuốc không thuộc phạm vi thanh toán BHYT, vì vậy Bác sĩ, Y sĩ tư vấn, giải thích và thỏa thuận với người bệnh nếu người bệnh đồng ý thì kê đơn cho người bệnh mua thuốc ngoài danh mục của Bảo hiểm thanh toán để nhằm đáp ứng hiệu quả điều trị mau hết bệnh, nếu người bệnh không thống nhất, đồng ý Y sĩ, Bác sĩ sẽ không kê đơn cho mua thuốc ngoài danh mục BHYT thanh toán. Ngành y tế mong nhận được sự thấu hiểu và đồng cảm từ phía người dân về việc khám chữa bệnh thanh toán BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn huyện Mỹ Tú.

- **Cử tri xã Mỹ Thuận:** Kiến nghị cần quan tâm thái độ ứng xử của cán bộ Trung tâm y tế huyện khi ứng xử với dân.

Qua báo cáo của Trung tâm Y tế huyện, hàng năm có mời cán bộ chuyên gia tuyến trên để tổ chức tập huấn các lớp “Thực hiện giao tiếp ứng xử” cho nhân viên Y tế tại đơn vị, triển khai quán triệt thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và phong cách, thái độ giao tiếp, ứng xử đối với bệnh nhân, lấy người bệnh làm trung tâm để hướng đến mục tiêu chung là nâng mức độ hài lòng người bệnh hàng năm. Trong công tác, do tiếp xúc nhiều bệnh nhân khác nhau, nhiều người nhà bệnh nhân khác nhau, cộng với những lúc bệnh nhân đông, quá tải bệnh nhân liên tục nên có lúc không tránh khỏi sai sót trong giao tiếp. Trước ý kiến phản ánh của cử tri liên quan đến thái độ, giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh, Trung tâm Y tế huyện đã có sự tiếp thu, ghi nhận và sẽ tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục.

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐANG GIẢI QUYẾT

1. Lĩnh vực kinh tế

Cử tri xã Hưng Phú: Kiến nghị xây dựng công thoát nước huyện lộ 87B thoát ra sông lớn Phụng Hiệp – Cà Mau, để đảm bảo thoát nước mùa mưa, thuận tiện cho nhân dân trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Qua báo cáo của ngành nông nghiệp, kênh 14 thuộc ấp Phương Thạnh, xã Hưng Phú, khu vực này hiện nay hầu hết các hộ dân đều trồng tràm (với diện tích 280 ha). Nguồn nước kênh 14 đảm bảo tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, vì tuyến kênh này giao nhau kênh hậu 500, kênh 1000, kênh 1500 các kênh trên kết nối với kênh Lãm, kênh Tám Thước, 02 kênh này thông ra kênh Quản lộ Phụng hiệp. Nếu sau này bố trí được vốn sẽ đầu tư xây dựng cầu đầu kênh 14 để đồng bộ khi nâng cấp, mở rộng đường huyện lộ 87B. Vì khu vực này không nằm trong vùng ô bao khép kín, việc xây dựng cầu để giảm chi phí đầu tư, thuận tiện vận chuyển lưu thông nông sản và quản lý thuận lợi hơn.

- *Cử tri các xã Hưng Phú, xã Mỹ Phước:* Kiến nghị về kéo điện.

Qua báo cáo của Điện lực Mỹ Tú, kết quả cụ thể:

+ *Đối với cử tri xã Hưng Phú:* Kiến nghị kéo điện tuyến kênh 2000, kênh Mười Quẹo, ấp Phương Bình 1.

Các tuyến này nằm trong danh mục cấp điện của "Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo", hiện đang chờ triển khai từ các cấp có thẩm quyền. Với bức xúc về sử dụng điện của người dân, Điện lực đã khảo sát, lập phương án và xin chủ trương đầu tư cấp điện cho các tuyến kênh 2000, Kênh Mười Quẹo, Kênh 3 Thước, Kênh 6 Thước, Kênh Tư Lan. Khi thực hiện sẽ cơ bản giải quyết được các khu vực bức xúc theo kiến nghị của cử tri.

Ở giai đoạn chờ đầu tư, đề nghị UBND xã hỗ trợ, phối hợp cùng Điện lực Mỹ Tú chuẩn xác lại mặt bằng để Điện lực Mỹ Tú có thể xin vật tư thu hồi để cấp điện cơ bản cho người dân (không thể cấp được toàn tuyến, chỉ giải quyết được một số vị trí trong bán kính cấp điện cho phép) theo hình thức ngành điện và người dân cùng làm.

+ *Đối với cử tri xã Mỹ Phước:* Kiến nghị kéo điện tuyến Bào Gừa, Xóm Phích, Bào Gán, Láng Rong.

Tuyến Láng Rong, tuyến Xóm Phích (dọc theo Bờ Bao Lâm Trường): Ngành điện đã duyệt vốn đầu tư, hiện đang triển khai thi công. Địa phương tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công dựng trụ, kéo dây và đóng điện vận hành.

Điện lực đã khảo sát, lập phương án và xin chủ trương đầu tư cấp điện cho các tuyến: Tuyến kênh Cùng Lớn, tuyến kênh Ông Ban (TB kênh 500), tuyến kênh Đập Hội - Bào Gừa, tuyến Rạch Chợ, tuyến kênh số 2, tuyến kênh số 3. Khi thực hiện sẽ cơ bản giải quyết được các khu vực bức xúc theo kiến nghị của cử tri.

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội

Cử tri xã Phú Mỹ và xã Hưng Phú: Kiến nghị cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Trạm Y tế xã.

Giai đoạn năm 2022 – 2025, huyện tiếp nhận 02 nguồn vốn từ 02 dự án (Dự án ADP và Dự án phục hồi phát triển sau dịch Covid 19) hỗ trợ xây dựng mới 04 trạm y tế xã và nâng cấp sửa chữa 05 trạm y tế. Trong đó Trạm Y tế Phú Mỹ và Trạm Y tế xã Hưng Phú là 02 Trạm Y tế xã thuộc diện được xây mới nằm trong vốn dự án ADP của Chính phủ, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025.

3. Trên lĩnh vực an ninh

- *Cử tri các xã, thị trấn:* Kiến nghị ngành công an có biện pháp tấn công, xử lý nghiêm các đối tượng tham gia tệ nạn xã hội trên địa bàn, cần công khai rộng rãi nhằm mang tính giáo dục và răn đe. Xử lý nghiêm những thanh niên chạy xe lạng lách, chở quá quy định, không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô xe vào ban đêm.

Qua báo cáo của Công an huyện, cụ thể:

+ Về biện pháp tấn công, xử lý nghiêm các đối tượng tham gia tệ nạn xã hội, cần công khai rộng rãi nhằm mang tính giáo dục răn đe.

Trong thời gian qua, ngành công an trong huyện đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của Công an tỉnh, của Huyện uỷ và Uỷ ban nhân dân huyện. Chủ động xây dựng kế hoạch, liên tiếp ra quân thực hiện 03 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, tết và các sự kiện lớn của đất nước. Đồng thời triển khai thực hiện một số kế hoạch chuyên đề về “phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tổ chức đánh bạc và đánh bạc”; “phối hợp vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”; “quản lý, đấu tranh với các điểm, đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội”, ... Đặc biệt đã chỉ đạo quán triệt và Quy định rõ về trách nhiệm đối với Trưởng Công an các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống tội phạm đánh bạc nếu để xảy ra hoạt động đánh bạc gây dư luận bức xúc trong cán bộ và Nhân dân sẽ xem xét trách nhiệm.

Qua đó, đã triệt phá các điểm tệ nạn xã hội và chỉ đạo cán bộ trong Tổ tuyên truyền của đơn vị đăng tải các tin bài, hình ảnh lên các trang mạng xã hội, trang tin An ninh, trật tự, đồng thời phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thanh huyện quy phim, viết bài, thông báo qua hệ thống loa phát thanh để tuyên truyền, giáo dục, răn đe.

Tuy nhiên, bên cạnh có lúc, có nơi vẫn còn một số điểm tệ nạn chưa được phát hiện hoặc đấu tranh triệt xoá chưa dứt điểm, còn tồn tại, hoạt động di động ở một số địa bàn, nhất là khu vực giáp ranh các xã, các huyện, có địa hình phức tạp khó tiếp cận để xử lý.

+ Về xử lý nghiêm những thanh niên chạy xe lạng lách, chở quá quy định, không đội mũ bảo hiểm, net pô xe vào ban đêm:

Công an huyện đã chủ động tham mưu triển khai phối hợp thực hiện nhiều Kế hoạch chuyên đề trọng tâm và đột phá như: “Phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”; “phòng, chống đua xe trái phép và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn”; “xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”, “Huy động các lực lượng khác tuần tra công khai, kết hợp mật phục xử lý vi phạm giao thông”... Qua đó, phối hợp tuyên truyền các quy định pháp luật về giao thông được 30 cuộc tập trung tại 30 điểm như: các trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và các điểm chợ trên địa bàn huyện. Thường xuyên phối hợp tuyên truyền trên truyền thanh huyện và mô hình “Tiếng loa an ninh”, các trang mạng xã hội. Đồng thời tổ chức 865 cuộc tuần tra kiểm soát có 3.873 cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện 883 trường hợp vi phạm (trong đó có trên 100 trường hợp là thanh, thiếu niên điều khiển xe vi phạm, như thay đổi đặc tính, net pô, không đội mũ bảo hiểm, 41 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô), đã xử phạt hành chính 769 trường hợp số tiền 1.507.090.000 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước; tước 87 giấy phép lái xe có thời hạn; thu hồi 31 pô xe không đúng quy định; phạt cảnh cáo 39

trường hợp không đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông và cho gia đình viết cam kết. Đặt biệt đã công khai hóa trước dân 05 đối tượng đua xe trái phép (xã Mỹ Tú), đã phát huy hiệu lực, hiệu quả và tính nghiêm minh của pháp luật; được sự đồng thuận của các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng thanh thiếu niên còn điều khiển phương tiện tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nhất là thanh niên chạy xe lạng lách, chở quá quy định, không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô xe vào ban đêm.

- **Cử tri xã Long Hưng:** Kiến nghị có giải pháp xử lý nhóm tội phạm tín dụng đen, giúp người dân yên tâm an.

Về vấn đề này, Công an huyện đã chủ động tham mưu tiếp tục triển khai quán triệt Công văn số 709-CV/HU ngày 17/5/2019 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” theo Chỉ thị số 12/CT-TT ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục bảo đảm các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ đến nay chưa phát hiện trường hợp cán bộ tham gia góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”.

Tổ chức tuần tra kiểm soát 263 cuộc với 1.315 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó thu gom 9.512 tờ rơi và 29 băng rôn có nội dung liên quan đến việc cho vay tiền; phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 04 đối tượng có hành vi rải tờ rơi và treo băng rôn, phạt tiền 3.750.000 đồng. Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm có liên quan đến hoạt động tín dụng đen; đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra chưa tiếp nhận vụ việc nào liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Qua rà soát, trên địa bàn không có băng nhóm tội phạm, đối tượng trong băng nhóm liên quan đến “tín dụng đen”.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động tín dụng đen còn tiềm ẩn hoạt động, ảnh hưởng đến dư luận Nhân dân và an ninh, trật tự trên địa bàn. Vấn đề này, Công an huyện đã nghiêm túc ghi nhận, tiếp thu của cử tri và tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thời gian tới.

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ TIẾP TỤC GHI NHẬN KHI CÓ ĐIỀU KIỆN SẼ THỰC HIỆN

Chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế, cụ thể:

- **Cử tri thị trấn:** Kiến nghị lắp đặt thêm cây ATM nhằm đảm bảo việc rút tiền cho bà con nhân dân. Vấn đề này, UBND huyện đã làm việc với Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Mỹ Tú để đề nghị Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng lắp đặt.

- **Cử tri xã Hưng Phú:** Kiến nghị nâng cấp, sửa chữa tuyến huyện lộ 87B, đặc biệt đoạn từ UBND xã đến chùa Phước Hòa, ấp Phương Thạnh 1. Vấn đề này, hiện nay tuyến huyện lộ 87B chưa có nguồn bố trí trong giai đoạn 2021-2025, do đó UBND huyện ghi nhận và quan tâm trong thời gian tới. Trước mắt, UBND huyện ghi danh mục đầu tư đoạn Chùa Phước Hòa trong năm 2024.

- **Cử tri xã Mỹ Thuận:** Kiến nghị nâng cấp bờ bao quen sông từ cống Mỹ Phước ra sông cái Nhu Gia, vòng đến cống Phân trường Mỹ Phước. Vấn đề này, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với xã khảo sát và báo cáo UBND huyện xem xét, khi có điều kiện sẽ thực hiện.

- **Cử tri các xã Mỹ Hương, Thuận Hưng, Hưng Phú, Mỹ Phước:** Kiến nghị kéo nước sạch tuyến Ô Quên (xã Mỹ Hương); 03 tuyến ấp Tà Ân A2 (xã Thuận Hưng); kênh 2000, kênh Mười Quẹo ấp Phương Bình 1 (xã Hưng Phú); kênh Mới Ấp Phước Thuận, kênh Ba Hí ấp Phước An A và ấp Phước Lợi B (xã Mỹ Phước). Vấn đề này, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đề xuất Trung tâm Nước sạch tỉnh có khảo sát xem xét đầu tư kéo nước sạch phục vụ sinh hoạt theo kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.

- **Cử tri các xã, thị trấn:** Kiến nghị làm lộ, nâng cấp các tuyến lộ nông thôn và các tuyến huyện lộ đã bị hư và xuống cấp. Vấn đề này, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét, khi có điều kiện sẽ thực hiện.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII xem xét./: *Thu*

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu:VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Phú

